



Office of the Chief Executive

31 Flinders Street
Adelaide SA 5000

GPO Box 1152
Adelaide SA 5001
DX 541

www.education.sa.gov.au

Kính thưa quý phụ huynh và
quý vị chăm sóc học sinh,

Vi rút COVID-19 đã đột ngột tạo ra tất cả mọi loại thử thách cho chúng ta, trong cương vị là những cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Chúng tôi tự hào nói rằng các giáo viên và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đã có khả năng đối phó với tình huống bất ngờ này. Bất chấp những lo lắng mà họ có thể có trong cương vị là thành viên của cộng đồng, họ đang đặt sinh hoạt học tập liên tục của học sinh của họ vào hàng đầu.

Trường học và trường mầm non là một dịch vụ thiết yếu. Lời khuyên về sức khỏe cộng đồng từ các chuyên viên cao cấp trên khắp nước Úc vẫn là các trường học có thể và nên duy trì mở cửa hoạt động.

Chúng tôi sẽ tiếp tục được hướng dẫn bởi sự cố vấn của chuyên viên y tế và các khuyến nghị của họ về thực hành vệ sinh và giữ khoảng cách xã giao trong các lớp học và không gian vui chơi của chúng tôi. Sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên và cộng đồng nhà trường là ưu tiên hàng đầu khi chúng tôi tiếp tục cung cấp hoạt động học tập có phẩm chất cao.

Trong khi nhiều người đang ở nhà để giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút COVID-19, chúng tôi sẽ không đứng yên để sinh hoạt bị ngưng trệ.

Tiếp tục sinh hoạt học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta trong trạng thái này vẫn là trọng tâm cốt lõi của chúng tôi. Các giáo viên, nhà giáo mầm non, hiệu trưởng và nhân viên ban ngành luôn luôn phát triển các dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ các gia đình và người chăm sóc học sinh vào những lúc chưa từng có này.

Tuần trước, chúng tôi đã phát động trang mạng Learning SA của chúng tôi, một trang mạng lưu trữ hàng trăm tài liệu giảng dạy để giúp trẻ em và thanh thiếu niên theo kịp việc học của các em khi các em ở nhà. Bao gồm các liên kết với các chương trình Truyền Hình của Đài ABC (TV ABC) có phẩm chất cao và cũng có thể hỗ trợ cho việc học tập của học sinh. Liên mạng này sẽ chỉ tiếp tục phát triển, vì vậy hãy kiểm tra nó tại www.ourlearning.sa.edu.au.

Chúng tôi cũng đã trình bày ý kiến cố vấn cho phần gia đình trên trang mạng, trong đó có các phim video và tờ phổ biến thông tin cho học sinh và gia đình, bao gồm:

- Thiết lập môi trường học tập
- Duy trì sự vui vẻ và khỏe mạnh khi học ở nhà
- Đọc sách ở nhà với con của quý vị
- Chuẩn bị cho việc học tập qua trực tuyến
- Nói chuyện với con quý vị về vi-rút COVID-19

Các trường học và trường mầm non đang ở các giai đoạn khác nhau trong việc thực hiện những sắp xếp cho việc học tập từ xa. Ngoài ra, chúng tôi biết không phải mọi trẻ em học sinh đều có máy vi tính ở nhà, hoặc có kết nối liên mạng (internet).

Tuần này, trong bốn ngày học sinh không đi học tại trường, các giáo viên của chúng tôi đang đưa việc học ở nhà tới mức độ kế tiếp.

Chúng tôi thực hiện các lớp học thực sự sẵn có cho mọi giáo viên, và nghiên cứu những cách thức để kết nối những học sinh không có máy vi tính hoặc phương tiện internet với lớp học của các em. Điều này đi đôi với việc sử dụng tài liệu in ra giấy mà các giáo viên đã bận rộn chuẩn bị cho các học sinh cần các tài liệu này.

Chúng tôi liên tục có ấn tượng tốt về cách thức các nhân viên và giáo viên của chúng tôi hợp tác để chuẩn bị cho học kỳ 2. Tất cả chúng ta đều cùng chung sinh hoạt trong tình huống này.

Xin hãy làm việc với giáo viên của con em mình nếu quý vị cần sự hỗ trợ thêm hoặc có bất kỳ câu hỏi nào.

Trân trọng,



Ngài Dân Biểu (Hon John Gardner MP)
Bộ Trưởng Giáo Dục (Minister for Education)

Ngày 7 Tháng Tư 2020



Rick Persse
Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive)

Ngày 7 Tháng Tư 2020